

Tôi nhớ rằng tôi có nhiều người bạn Việt sinh sống, đã có dịch vụ chăm sóc đáp ứng các nhu cầu của những người bạn của tôi về chôn cất tại Việt Nam sau khi qua đời.

Trong câu chuyện sau đây, mời quý vị theo dõi các chi tiết do một chuyên viên về tang lễ ở California, trình bày về việc đưa tro cốt của người thân về Việt Nam.



Ông Nguyễn Sĩ Cảnh cho hay trong những năm qua có nhiều người Việt tại Mỹ muốn

Ông Nguyễn Sĩ Cảnh đã có giấy phép hành nghề tang lễ tại tiểu bang California từ 5 năm qua. Với giấy phép này, ông có thể hợp tác với tất cả các nhà quản lý trong tiểu bang để lo thu xếp tang lễ cho những gia đình nào cần đến.

Đến với người của tiểu bang khác, ông Sĩ Cảnh có thể làm việc với các nhà quản lý địa phương để chuyển sang California, rồi tiếp đó sẽ chuyển về Việt Nam.

Ông cho biết trong những năm vừa qua, có nhiều người Việt tại Mỹ có quyết định về quê an táng tại Việt Nam sau khi qua đời, và nhiều gia đình đã nhờ đến dịch vụ của ông, hoặc là đưa nguyên thi hài về, hoặc là chôn cất đưa tro cốt về.

Đến với ý định đưa nguyên thi hài về Việt Nam ông Sĩ Cảnh cho biết các thủ tục như sau:

“Tất cả khi đưa về quê tại Việt Nam, chứ không phải đưa về quê của người thân. Gia đình bên Việt Nam phải xin giấy phép nhập cảnh về quê chôn cất tại Việt Nam. Tiếp theo là giấy nhập cảnh do đưa về quê quản lý hoặc lãnh sự quán của Việt Nam tại Mỹ cấp. Thủ tục là giấy kê khai của Bộ Y Tế Mỹ, xác nhận không có bệnh truyền nhiễm. Thủ tục là giấy kê khai của Bộ Y Tế Việt Nam trong đó cho phép thông qua cửa khẩu.”

Thời gian làm các thủ tục này lâu hay mau tùy theo trình độ:

“Nhanh nhất vào khoảng 4 ngày, còn trung bình khoảng 7 ngày. Có những trường hợp 10 ngày, nếu qua đời vì tai nạn hoặc vì nguyên do không rõ thì có thể lâu hơn”.

Trường hợp khi đưa tiễn người quá cố về Việt Nam, gia đình thân nhân có thể tiếp xúc nghi lễ an táng

Trường hợp khi đưa tiễn người quá cố về Việt Nam, bên Mỹ gia đình thân nhân bên bè có thể tiếp xúc nghi lễ an táng gồm có lễ nhập quan, các buổi thăm viếng, cữu kinh, tang niệm như bình thường. Và một đội ngũ quan trọng là thi hài phải được chuyển cho một chuyên viên khác, có giấy phép của tiểu bang.

“Về mặt kỹ thuật, xác phải được ướp và bọc trong quan tài có bọc kim loại và niêm phong kín. Phải có giấy của chuyên viên ướp xác chứng nhận đã đạt tiêu chuẩn để có thể di chuyển trên đường quốc tế”.

Theo lời ông Nguyễn Thêm của công ty quan tài miễn thuế Tobia, khi ướp xác, các chuyên viên thường dùng hóa chất có pha muối để làm cho da trở lên hồng hào, hóa chất này được hòa lẫn với khoảng 10 lít nước để dùng máy bơm vào cơ thể qua các đường miệng, mũi và tai. Thuộc số đi qua tim và các hệ thống tuần hoàn của máu, để ý tất cả máu đã đông khô ra khi cơ thể qua các tĩnh mạch được cơ thể bên ngoài da. Các chuyên viên cũng dùng nhiều dụng cụ khác nhau để khai thông các cơ thể máu đông cứng. Sau đó, số lượng máu và nước trong cơ thể sẽ được thổi vào xương rãnh hay được giao cho một công ty để cất giữ tạm thời mang đi.



Luật California không đòi hỏi phải ướp xác trước khi an táng

Luật California không đòi hỏi phải ướp xác trước khi an táng, nhưng nếu thi hài không được an táng trong vòng 24 giờ, hoặc người quá cố qua đời vì bệnh truyền nhiễm, hoặc thi hài được di chuyển đến nơi khác bằng đường hàng không, thì bắt buộc phải ướp.

Vụ chi phí cho một chuyến di chuyển quan tài từ Mỹ và Việt Nam, ông Nguyễn Sĩ Cảnh, Giám đốc Tang lễ California cho biết:

“Tất cả các thành phố San Francisco hay Los Angeles của California và Việt Nam thì hiện nay phí vận tải 8.500 đến 9.000 đôla, tùy theo vận Tân sơn Nhứt hay Núi Bà. Tất cả đó đi đâu nữa thì phải tính thêm. Giá tiền thay đổi tùy theo quan tài mình chọn và tùy theo có thể chắc chắn vì ngân sách bên Mỹ trước khi và Việt Nam hay không”.



Một số người đi quá mức chi phí của họ khi đưa tro về Việt Nam. Trong trường hợp này thì
“Về tro thì vận chuyển hàng hóa. Không kiểm soát chặt chẽ như thị trường vì hàng tro hàng hóa. Thứ hai, các giấy tờ cũng vận chuyển hàng hóa. Chắc có giấy phép bên Mỹ cho phép chôn cất ở Việt Nam để có thể mang ra khỏi phi trường đi về Việt Nam. Còn vận chuyển kiểm tra thì bên Mỹ không bắt buộc phải có giấy tờ, nhưng bên Việt Nam vận chuyển phải có giấy kiểm tra, thực ra đã là tro rồi thì không có gì phải lo ngại nữa. Tuy nhiên, bên Việt Nam vận chuyển phải xin giấy tờ; nhưng nếu vận chuyển mang tro về nhà thì tôi nghĩ cũng chẳng có ai xin phép cả. Tóm lại về tro thì phía Mỹ chắc chắn giấy tờ mang lên máy bay thôi. Nếu không muốn vận chuyển thì chúng tôi cũng có thể gửi bằng đường bưu điện được, cho nên thủ tục vận chuyển hàng hóa. Chi phí có đắt hay không tùy theo có thể chắc chắn vì ngân sách hay không, nếu không chắc chắn thì khoảng 1 ngàn đôla cũng có thể về Việt Nam. Hồ sơ trung bình có chắc chắn thì khoảng 3 ngàn trở lại”.

Ông Nguyễn Sĩ Cảnh cho biết trong thời gian hành nghề tại 5 năm qua ông đã thu xếp nhiều chuyến mai táng từ Mỹ và Việt Nam, riêng tại đây năm gần đây ông đã phải trách nhiệm về Việt Nam khoảng 20 quan tài từ California.